

สวัสดิ์ปีใหม่ ๒๕๖๓

สรุปข่าว สธ.
ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม หากตรวจพบความผิดปกติหรือการปนเปื้อนสารอันตรายจะดำเนินการตามกฎหมาย ผู้บริโภคที่สงสัยหรือพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน ออย. 1556 หรือ Oryor Smart Application หรือ สสจ. ทุกจังหวัด

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ

-เสนอข่าว นพ.สุรพรชัย วัฒนาyingเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ กรมอุตุฯ วิทยาลัยราชบัณฑิตยสภาอากาศในช่วงปีใหม่ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง หากร่างกายปรับตัวไม่ทันจะเสี่ยงต่อการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวมได้ ขอให้เตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและพักผ่อนให้เพียงพอ ควรดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ขอให้ตรวจสอบสภาพรถ โดยเฉพาะไฟหน้าและไฟท้ายรถ ศึกษาเส้นทางและลดความเร็วในการขับขี่ตามความเหมาะสม

กัญชา กัญชง กระเทียม

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ

-เสนอข่าว นายชวน หลีกภัย เป็นประธานประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณากลุ่มผู้คัดค้านขอให้ตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้และแก้ปัญหา รวมถึงตรวจสอบผลกระทบการใช้กัญชา กัญชง กระเทียม อย่างเป็นระบบ รวม 6 ผู้คัดค้าน และได้รับความเห็นชอบให้ตั้งกมธ.วิสามัญฯ เพื่อพิจารณา 49 คน มีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-เสนอข่าว เครือข่ายวิชาการและภาคประชาสังคมด้านพืชยา กัญชา กระเทียม เข้ายื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภา เสนอร่างพ.ร.บ.พืชยา กัญชา กระเทียม ฉบับประชาชน เปลี่ยนสถานะกัญชา กระเทียม จากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เป็นพืชยา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการใช้พืชยาทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย มีระบบควบคุมโดยชุมชน และเตรียมรวบรวมรายชื่อ 10,000 รายชื่อเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมาย

น.ส.นิตยา เกียรติยงศ์สิริ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา กล่าวว่า การเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการพืชยาร่วมกับภาครัฐ เพราะการเสนอให้จัดตั้งสถาบันพืชยา กัญชา กระเทียม มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี

นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ ตัวแทนศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า แม้พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ อนุญาตให้นำกัญชาและพืชกระเทียมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ยังมีข้อจำกัด ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จึงกำหนดให้ชุมชนที่มีความพร้อมสามารถจัดสรรชุมชนเพื่อจัดการกัญชา กระเทียมด้วยตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร จัดเก็บดอกพืชกัญชาในโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ หลังจากภ.พ.ระอาจารย์ผื่นฯ ตรวจสอบคุณภาพช่อดอกแล้วพบว่ามีความปลอดภัย พร้อมนำไปผลิตยาตามตำรับยา โดย พญ.กัญญาภัค ศิลารักษ์ ผอ.รพ.พระอาจารย์ผื่นฯ ระบุว่า จะนำวัตถุดิบรอบนี้ผลิตยา 7 ตำรับ ประกอบด้วย ทำลายพระสมุระ อภัยสาลี ไพรศาลี อัมฤตยโอสถ และยาแก้ลมชื้นเบื้องต้น

นายสันต์ เดชเกิด แกนนำจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะหมอฟันบ้านเจ้าของสูตรบุญมรดกโอสถจากน้ำมันกัญชา กล่าวว่า ได้ร่วมกับหลายองค์กรเพื่อขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระเทียมทางการแพทย์ และสมุนไพรไทยให้มีงานวิจัยรองรับที่ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช แต่ยังมีอุปสรรคหลายด้านโดยเฉพาะการใช้ข้อมูลและการหักท้วงจากแพทย์แผนปัจจุบัน

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า วันนี้ (27 ธ.ค.) สธ. และ ก.ยุติธรรม จะลงนามในข้อตกลง (MOU) ร่วมกันทำงานเพื่อปลดล็อกกัญชาและกระเทียมออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติด เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีมูลค่าเศรษฐกิจ

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์

-เสนอข่าว นายสันต์ เดชเกิด แกนนำจิตอาสาเครือข่ายภาคประชาสังคม อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะหมอฟันบ้าน เจ้าของสูตรบุญมรดกโอสถ จากน้ำมันกัญชา เปิดเผยความคืบหน้าโครงการกัญชาทางการแพทย์ 30 ต้น ผู้เกี่ยวข้องได้เสนอหลักการผ่าน นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรมว.สธ. โดยนพ.สมนึก ศิริพานทอง ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนโครงการกัญชาทางการแพทย์และเครือข่าย หรือกับสถาบันการศึกษา ตัวแทน รพ.สต. ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน ตัวแทนการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นจิตอาสา ที่ผ่านมามีการจัดประชุมขับเคลื่อนการปลูกกัญชาใน รพ.สต. โดยภาคีที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนเงินงบประมาณ เริ่มต้นภาคละ 1 รพ.สต. รวม 5 แห่ง ปลูกกัญชาอย่างช้าไม่เกินเดือน ก.พ. 2563 และจะประชุมหน่วยงานที่จะเข้าร่วมในวันที่ 8-9 ม.ค. 2563

สื่อที่นำเสนอ : บทนำ มติชน

-กล่าวว่า การตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กัญชาเป็นเรื่องดี เพราะผู้ที่ใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง ใบกระเทียม คือประชาชน นอกจากศึกษาตามบทบาทหน้าที่ที่สภามอบหมายแล้ว ยังเป็นโอกาสที่

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กมธ.ซึ่งส่วนมากเป็น ส.ส. จะได้รับฟังเสียงสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาประกอบการศึกษาก่อนสรุปเป็นข้อเสนอหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาย่างรอบด้านและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป</p>	
<p>โพลที่สุดของการเมือง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว สำนักวิจัย SUPER POLL เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ที่สุดของการเมืองปีที่ผ่านมา กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,220 ตัวอย่าง โดยนโยบายรัฐบาลที่โดนใจ ร้อยละ 61.8 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รองลงมา ร้อยละ 53.4 ซิมซ้อปใช้ ร้อยละ 49.3 โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเกษตรกร น้ำมัน B10 และลดราคาก๊าซหุงต้ม ร้อยละ 32.4 รับยารักษาโรคที่บ้าน ร้อยละ 30.3 ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย ร้อยละ 20.2 กัญชาเพื่อการแพทย์ ร้อยละ 20.2 แก้ปัญหาสัตว์ป่า สัตว์ทะเล ร้อยละ 18.4 แบนสารพิษ ส่วน 5 อันดับสุดยอดรัฐมนตรีแก้ปัญหาการกัญชา อันดับ 1 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ร้อยละ 21.8 อันดับ 2 นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง ร้อยละ 21.2 อันดับ 3 นาย วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 20.1 อันดับ 4 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ร้อยละ 18.4 และอันดับ 5 นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ ร้อยละ 14.4</p>	
<p>ราคารายพ.เอกชน สื่อที่นำเสนอ : เพจGossipสาสุข</p> <p>-โพสต์ข้อความ ว่า ปัญหาการควบคุมราคารายพ.เอกชนคือยังไม่มีความชัดเจนทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจจัดการ ส่วนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งควบคุมกำกับรพ.เอกชน คลินิก และสถานบริการทางการแพทย์ ตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล ก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ปลดปล่อยให้กรมการค้าภายในซึ่งอยู่กับรัฐมนตรีคนละพรรคเป็นคนดำเนินการ ทำให้การเปิดเผยราคาขายที่ผ่านมามีผลใดๆ ทำได้เพียงมอบประกาศนียบัตรให้รพ.ที่คิดราคาสมเหตุผล</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า ข้อมูลของรพ.สงฆ์ พบพระภิกษุมีอาการอาพาธเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ อาการหอบกำเริบในโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด หลอดลมอักเสบติดเชื้อ และภาวะปอดอักเสบ ส่งผลให้พระสงฆ์อาพาธต้องนอนรพ.เพิ่มสูงขึ้นเท่าตัว</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของการหอบกำเริบในโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด เนื่องจากการสูดควันและฝุ่น PM2.5 ในช่วงบึงทาบวม รวมถึงนั่งยานพาหนะที่เปิดโล่งและไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย แนะนำให้พระสงฆ์ที่บึงทาบวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ติดบึงทาบวมเข้าสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน</p>	
<p>วัคซีนโรคหัด สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับ นพ.สสจ. ทั่วประเทศ ติดตามการรณรงค์ป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1 – 12 ปี โดย สธ. ได้ให้ สสจ. ทุกจังหวัดเร่งรณรงค์ให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานอายุ 1 - 12 ปีที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมันไม่ครบตามเกณฑ์ มารับการฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลใกล้บ้านฟรีจนถึง มี.ค. 2563 ขณะนี้เด็กฉีดวัคซีนแล้ว 191,410 คน พร้อมเตรียมรณรงค์ให้วัคซีนในกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 20 – 40 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดมาก่อน 520,000 คน เพื่อกำจัดโรคหัดให้หมดจากประเทศไทย</p>	
<p>คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบกลไกการดำเนินงานลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ และส่งเสริม คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ พร้อมกล่าวว่า ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวระบบดังกล่าวในพื้นที่ต้นแบบ 14 จังหวัด เพื่อให้เป็นช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงสะดวก ใช้งานง่าย เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาจัดการเหตุได้รวดเร็ว โดยจะเชื่อมโยงกับสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรงที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองสิทธิประชาชน พร้อมเตรียมขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศในระยะต่อไป</p>	
<p>สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 มีการเสวนาหัวข้อ "การเฝ้าระวัง และกลไกการจัดการผลกระทบจากนโยบายกัญชาทางการแพทย์" เพื่อระดมสมอง เฝ้าระวังผลกระทบต่อนโยบายกัญชาทางการแพทย์ และเตรียมการรองรับตามบทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม Safety Effectiveness และ Efficiency ใน 5 มิติ</p>	